

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	นางสาวสิริกร กาญจนสุนทร	สังกัด	ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่ง	รองศาสตราจารย์		
การศึกษา	Certificate (Geo-informatics), สถาบัน ITC , เนเธอร์แลนด์, 2545 วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534 Certificate (Remote Sensing), สถาบัน A.I.T., ไทย, 2526 วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย,		
สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ	Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์		
โครงการวิจัย	<p>ปี 2535-2536    สู่สานกับดีกระท้ำ : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่อทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างการใช้ที่ดินเชิงวัฒนธรรมกับการใช้ดินเชิงพาณิชย์กรรม ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</p> <p>ปี 2546-2547    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต.ไร่ชิง</p> <p>ปี 2547            ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</p> <p>ปี 2547-2548    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ลำพญา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต.ลำพญา</p> <p>ปี 2547-2548    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ยายชา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต.ยายชา</p> <p>ปี 2547-2548    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต.ท่าข้าม</p> <p>ปี 2548-2549    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ เทศบาลตำบลผักไห่ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลผักไห่</p> <p>ปี 2548-2549    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ท่าพระยา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต.ท่าพระยา</p> <p>ปี 2548-2549    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.บ้านเลน ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต. บ้านเลน</p> <p>ปี 2548-2549    โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของ อบต.คลองอุดมชลจร ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต.คลองอุดมชลจร</p> <p>ปี 2548-2549    โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลตำบลสามพราน ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลสามพราน</p> <p>ปี 2550            โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม</p> <p>ปี 2550            โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต. ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม</p> <p>ปี 2550            โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากอบต. บึงคำพร้อย</p> <p>ปี 2550            โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด</p> <p>ปี 2550            โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี</p> <p>ปี 2550            โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม</p> <p>ปี 2550            โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้ ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลแหลมอับัง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี</p>		



# สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	นางสาวสิริกร กาญจนสุนทร	สังกัด	ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่ง	รองศาสตราจารย์		
ปี 2555-2556	การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า		
ปี 2557	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2557 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด		
ปี 2557-2558	การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบงานจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ ๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่ แปลงที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ ประกอบการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลพินา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลพินา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ ประกอบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลท่าจีน		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและแผนที่แปลงที่ดิน ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม		
ปี 2556-2557	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2559	การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราโดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล กรณีศึกษา จังหวัดระยอง ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว		
ปี 2558-2559	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2558-2559	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์ (GIS) ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาขลา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี		
ปี 2558	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2558 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด		
ปี 2558	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้		
ปี 2558-2559	โครงการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า		

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

ชื่อ	นางสาวสิริกร กาญจนสุนทร	สังกัด	ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
ปี 2558-2559	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 1 ระบบสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน (GIS-Base Map) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2558-2559	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ของเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2558-2559	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2557-2558	ศักยภาพและบทบาทขององค์กรต่อการตอบสนองทิศทางและความต้องการกำลังคนสำหรับการพัฒนาสังคม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกองทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ปี 2559	"โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี		
ปี 2559	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน และแผนที่แม่บท (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2559-2560	การพัฒนาเครือข่ายธรรมภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและด้านความโปร่งใส: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยสาขาพัฒนาสังคม		
ปี 2559-2560	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2559 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด		
ปี 2559-2560	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาธิต อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี		
ปี 2559-2560	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม		
ปี 2559-2560	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม		
ปี 2560	โครงการ "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๐" (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด		
ปี 2560	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี ระยะที่ 3 ข้อมูลทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2560-2561	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2560 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด		
ปี 2560-2561	โครงการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2560 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า		
ปี 2560-2561	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ระยะที่ ๑ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2560-2561	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประกอบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเทพราช (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ปี 2561-2562	โครงการประเมินผลการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2561-2562 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า		

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

<p><b>ชื่อ</b>           นางสาวสิริกิร กาญจนสุนทร</p> <p><b>ตำแหน่ง</b>   รองศาสตราจารย์</p>	<p><b>สังกัด</b>       ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน</p>
<p>ปี 2561-2562   โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2561 ( หัวหน้าโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>ปี 2560-2561   ความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย กรณีศึกษา ชาวนาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ปี 2562         โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2562 ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด</p> <p>ปี 2563         การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ( ผู้ร่วมโครงการ ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.</p>	
<p><b>บทความวิจัยในวารสารวิชาการ</b></p> <p>ระดับชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิษณุ จีวังาม, Sakol Satitwityanan, Sirikom Kanjanasuntorn, วรพจน์ สอนสวัสดิ์, "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนแหล่งน้ำบริโภคในชนบท", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 30 (3) (2004) 101-125</li> <li>- Pomtep Patananurak, Sirikom Kanjanasuntorn, สานิต ฤทธิมนตรี, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, "Feasibility Study and Tentative Database Creation for the Selection of Alternate Routes of the Fourth Natural Gas Pipeline and Future Energy Demand in the Lower Northeastern Region", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 34 (1) (2008) 118-137</li> <li>- Pomtep Patananurak, Sirikom Kanjanasuntorn, Chairat Wongkitrungruang, "Feasibility Study and Tentative Database Cration for the Selection of Alternate Routes of the Fourth Natural Gas Pipeline and Future Energy Demand in the Lower Notheastern Region", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 34 (1) (2008) 118-137</li> <li>- พรทิพย์ ดำรงปัทมา, Sirikom Kanjanasuntorn, นพ.อภิชัย มงคล, "The application of geographic information System in the study of the epidemiology of Suicide", วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 17 (2) (2009) 67-76</li> <li>- ศิวพร กาญจนภิญโญพงศ์, Sirikom Kanjanasuntorn, "Database Design for the Planning at District Level", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 35 (1) (2009) 16-30</li> <li>- รัฐนันท์ ทุนมาก, Sirikom Kanjanasuntorn, "Opinions of Taxi Driver on Using Compressed Natural Gas at Suvamabhumi International Airport", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 35 (1) (2009) 76-87</li> <li>- Sirikom Kanjanasuntorn, ทองสา ลาสันตุ, "Opinions of People regarding Wat Laksi", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 35 (2) (2009) 101-115</li> <li>- Sirikom Kanjanasuntorn, Chairat Wongkitrungruang, "Clients' Saticfaction on the Service of Mobile Registration Bus of Pak Kret Municipality, Nonthaburi Province", วารสารการจัการสมัยใหม่ 10 (2) (2012) 8-19</li> <li>- Sirikom Kanjanasuntorn, Chairat Wongkitrungruang, "Clients' Satisfaction on Permit Application for Harmful to Health Facility in Pak Kret Municipality, Nonthaburi Province", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 39 (1) (2013) 56-70</li> <li>- Sirikom Kanjanasuntorn, Chairat Wongkitrungruang, รองใจ กำเหนิดผล, กมลวรรณ เอกโชติ, ทัดชาวดี สิทธิสาร, "Grade 5 Student's Satisfsaction on Educational Provision of Schools in Pak Kret Municipality, Nonthaburi Province", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 28 (2) (2013) 25-34</li> <li>- นางสาววิภาดา คาใจหาญ, Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntorn, "Participation of the Elderly in Recreational Activities in Bang Kadi Municipality, Mueang Distract, Phatumtani Province", วารสารการบริหารท้องถิ่น 10 (2) (2017) 92-109</li> <li>- Sirikom Kanjanasuntorn, Chairat Wongkitrungruang, Payap Payomyon, "Parents' Satisfsaction on Kindergarten Learning Experience Provision of School under the Jurisdiction of Pak Kret Municipality", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 11 (2) (2017) 133-146</li> </ul>	

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

<p><b>ชื่อ</b> นางสาวสิริกร กาญจนสุนทร</p> <p><b>ตำแหน่ง</b> รองศาสตราจารย์</p>	<p><b>สังกัด</b> ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน</p>
<p>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Matrini Ruktanonchai, "The Comparative of Clients' Satisfaction towards Short-course Career Training Project in Pak Kret Municipality", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 4 (2) (2017) 234-256</p> <p>- จุฬารัตน์ พาสกุล, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "Opinions of Service Users towards the Quality of Hospital Services Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 13 (1) (2019) 103-114</p> <p>- นายันนวัฒน์ พารณอิสริย์, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "Practices in Reading of Graduate Students, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University", วารสารนวัตกรรมสังคม 2 (1) (2019) 44-66</p> <p>- นางสาวสิริลัทธนา บุญเจิม, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "Clients' Opinions on the Project of Health Card for Mother and Child in Nopparat Rajathanee Hospital", วารสารนวัตกรรมสังคม 2 (1) (2019) 106-125</p> <p>- Thipawan Ramrong, Sirikom Kanjanasuntom, "Happiness of farmers A case study of farmers, members of an Alternative Agriculture Network", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 45 (2) (2019) 162-185</p> <p>- นางสาวสิริพร เกตุประสิทธิ์, Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, "The Roles of Muslim Newspaper: A Case Study of Kampong Newspaper", วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 6 (1) (2020) 63-80</p> <p>ระดับนานาชาติ</p> <p>- Iemsomboon, P., Nipon Tangtham, Sirikom Kanjanasuntom, Surat Bualert, "Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areas", Kasetsart Journal - Social Sciences 34 (1) (2013) 92-104</p> <p>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Sanit Ritmontri, Matrini Ruktanonchai, "Clients' Satisfaction on Public Disaster Assistance Services in Pak Kret Municipality, Thailand", Asian Political Science Review 1 (2) (2017) 38-44</p>	
<p><b>บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ</b></p> <p>ระดับชาติ</p> <p>- นางสาวชนิษฐา เสนางคนิกร, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "The Knowledge Transmission of Folk Drums: A Case Study of Pathumthani Nunthamuneebumroong School in Pathum Thani Province", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (2016)</p> <p>- นางสาวพิมพ์มล พวงแก้ว, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "Quality of Life of Union Credit Cooperative 's Members Thai Blanket and Fabric Co., Ltd. Senanikhom Community, Jatajuk District, Bangkok", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (2016)</p> <p>- Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, Sanit Ritmontri, "Factors related to Clients' Satisfaction on Flood Prevention and Mitigation in Pak Kret Municipality Area, Year 2011", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (2016)</p> <p>- นางสาวนุสรดา คงอนันต์, Sirikom Kanjanasuntom, "Office and Home Electrical Consumption Behavior of Energy Policy and Planning Office", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง” (2016)</p> <p>- Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, Pomtep Patananurak, "Clients' Satisfaction on Flood Prevention and Mitigation in Pak Kret Municipality Area, Year 2011", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (2016)</p>	

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายการผลงานวิจัย

<p><b>ชื่อ</b> นางสาวสิริกร กาญจนสุนทร</p> <p><b>ตำแหน่ง</b> รองศาสตราจารย์</p>	<p><b>สังกัด</b> ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวเพ็ญพิมพ์ นุชนารถ, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "The Access of Insured Person to the Social Security Act B.E. 2533 Section 33 of Myanmar Workers in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการยุติธรรม ไทย (2016)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Payap Payomyon, "Clients' Satisfaction on Community's Proactive Dental Public Health Services IN Pak Kret Municipality", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2016)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Pomtep Patananurak, "Parents' Satisfaction on Field Trip Learning Promotion Activities of Schools under Pak Kret Municipality: Qualitative Study", การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 "เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ" ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (2016)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Pomtep Patananurak, "The Comparative of Parents' Satisfaction on Field Trip Learning Promotion Activities of Schools under Pak Kret Municipality", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2017)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Pomtep Patananurak, "Clients' Satisfaction Towards Address Change Services of Pak Kret Municipality", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (The 6th National Conference on Applied Liberal Arts : NCAA2017) (2017)</li> <li>- นายชาญกิตติ โภคารัตนกุล, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "Factors Affecting Ethical Behavior towards Undergraduate Students of Prince of Songkhla University, Hatyai Campus", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (2017)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Matrini Ruktanonchai, "Clients' Satisfaction towards Short-course Career Training Project in Pak Kret Municipality", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2017)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Pomtep Patananurak, "The comparative of parents' satisfaction on field trip learning promotion activities of schools under Pak Kret municipality", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (2017)</li> <li>- นางสาวฉัญลักษณ์ แก้ววงษา, Sirikom Kanjanasuntom, "The Way to be Folk Healer: A Case Study of Mr.Praderm Sangsen", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจำปี พ.ศ.2561: "ความหลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา" (2018)</li> <li>- Chairat Wongkitrungruang, Sirikom Kanjanasuntom, Sanit Ritmontri, Kanitta Yampochai, "Parents' Satisfaction on Student Assistant System of Pre-school 2 Students of Schools under the Jurisdiction of Pak Kret Municipality", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี การศึกษา 2561 "นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน" (2019)</li> <li>- นางสาวอุทัยวรรณ อ่ำภา, Sirikom Kanjanasuntom, Chairat Wongkitrungruang, "Role of the active aging forwards local development in Pak Kret Municipality, Nonthaburi province", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 "อุดมศึกษายุคดิจิทัล: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย" (2020)</li> </ul>	
<p><b>รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น ประจำปี 2559 เรื่อง "ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2554" จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> </ul>	

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2535 - 24 ตุลาคม 2563